



สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยไว้อย่างชัดเจนในหลายแนวทางและครอบคลุมครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยประยุกต์ที่เป็นความสำคัญของพื้นที่และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ในด้านบุคคลก็โดยการพัฒนานักวิจัยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่แก่นักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง นักวิจัยอาวุโส ตลอดจนการพัฒนากระบวนการสนับสนุน เครื่องมือวิจัย การตั้งศูนย์หรือหน่วยงานที่พร้อม จะให้การสนับสนุนงานวิจัย เป็นต้น

งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาก็เช่นเดียวกัน ถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านมา ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และใช้ประโยชน์ทั้งในและต่างประเทศ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศมาแล้วจำนวนมาก ทั้งประโยชน์ในเชิงวิชาการ ประโยชน์ในด้านการพัฒนาชุมชน หรือแม้กระทั่งประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยได้มีการจดสิทธิบัตรและผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายมาแล้วจำนวนมาก ดังนั้น การสร้างนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จึงเป็นสิ่งที่มีมหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุน ส่งเสริม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยที่เป็นทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน

การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (The National Graduate Research Conference) ครั้งที่ 34 นี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันชั้นนำต่างๆทั่วประเทศ จะได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองสู่สาธารณชน และจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมวิชาการ และขอให้งานประชุมวิชาการครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมงานประชุมจะได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าให้กับสถาบันการศึกษา ชุมชนและประเทศชาติต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น